

Kiến Xương

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm



Giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường liên xã Hòa Bình - Đình Phùng.

Đù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng thời gian qua, ngoài việc tập trung cho công tác phòng, chống dịch, huyện Kiến Xương tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý cho biết: Là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kiến Xương, những năm qua, xã Vũ Quý đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như dự án đường liên xã Vũ Quý - Vũ Trung theo hình thức hợp đồng, xây dựng, chuyển giao và dự án xây dựng khu phố mới Riverside. Xác định đây là 2 dự án quan trọng nên ngay từ khi được giao nhiệm vụ, địa phương đã gấp gáp các gia đình có đất nông nghiệp và đất thổ cư trong diện giải phóng mặt bằng để tuyên

truyền, vận động phục vụ cho việc triển khai dự án. Mặc dù còn nhiều khó khăn song nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, chỉ trong 6 tháng xã đã thu hồi trên 3ha để bàn giao cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ. Không chỉ ở Vũ Quý, người dân xã Đình Phùng cũng đang hợp sức cùng các cấp chính quyền hoàn thành các tuyến đường giao thông đi qua địa bàn xã. Là hộ nghèo nhưng ngay khi biết tuyến đường liên xã Hòa Bình - Đình Phùng đi vào diện tích đất của nhà mình, cụ Phạm Thị Hồng, 97 tuổi, thôn Cao Bạt Nang không chỉ tự nguyện phá bỏ tường bao, hiến 20m² đất mà còn mong từng ngày tuyến đường hoàn thành để được hưởng kiến què hương đời mới. Cụ Hồng cho biết: Khi được xã cho biết làm đường vào phần đất đó tôi hoàn toàn ủng hộ và tạo mọi điều kiện về mặt bằng, làm đường vào đến đâu tôi sẵn sàng hiến đến đó mặc dù đây là đất ông cha để lại. Tôi chỉ nghĩ đến giải phóng mặt bằng để tuyên

truyền, vận động phục vụ cho việc triển khai dự án. Mặc dù còn nhiều khó khăn song nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của người dân nên đến nay có bản không còn "điểm nghẽn" về vấn đề này. Hy vọng sau khi 2 tuyến đường hoàn thiện sẽ có nhiều cơ hội để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, hiện nay toàn huyện có 35 dự án đang triển khai thực hiện. Để các dự án triển khai thuận lợi, huyện đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn những đơn vị có đủ năng lực, điều kiện về nhân lực, máy móc và tài chính bảo đảm hoàn thành tiến độ thi công đề ra. Ngoài ra còn có sự phối

hợp chặt chẽ giữa ban quản lý dự án với các địa phương và nhà thầu trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Để đạt được điều này, trước khi có Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, huyện Kiến Xương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để triển khai các dự án. Trong quá trình giải phóng mặt bằng xác định có nhiều khó khăn, song lãnh đạo huyện đã cùng các phòng chuyên môn, ban quản lý dự án thường xuyên họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kết quả đến nay các dự án trên địa bàn huyện đều triển khai đúng kế hoạch, không có dự án nào bị tồn đọng kéo dài. Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ của phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư về địa bàn, đưa Kiến Xương phát triển lên tầm cao mới.

THU THỦY

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021

Nhiều hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định quy định cụ thể nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo gồm: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Trong đó, hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp...

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp...

Các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ từ 1,8 triệu đến 3,3 triệu đồng/người trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

(theo chinhphu.vn)

Triển vọng giống lúa TBR97

Qua nhiều vụ thực hiện mô hình trình diễn, giống lúa TBR97 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cho thấy những ưu điểm về năng suất, chất lượng, chống chịu đổ ngã và sạch sâu bệnh.

Vụ mùa năm 2021, Thái Bình Seed triển khai mô hình trình diễn giống lúa TBR97 tại 3 huyện: Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ với tổng diện tích trên 100ha. Qua thăm canh và thăm đồng, nông dân xã Bình Định (Kiến Xương) đánh giá giống lúa TBR97 có hình dáng đẹp, bộ lá đứng, gốc gọn, thoát cỏ bông tốt, độ thuận đồng ruộng cao. Lúa đẻ nhánh tập trung, cây cao trung bình và cứng cây, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã.

Chị Trần Thị Phin, thôn Tân Đông, xã Bình Định cho biết: Đây là vụ thứ ba tôi sử dụng giống TBR97 gieo cấy cho toàn bộ 15ha lúa của gia đình. Qua gieo cấy, tôi thấy giống TBR97 cứng cây, đánh dảnh, chống chịu sâu bệnh tốt. Từ đầu vụ đến nay, cây lúa phát triển rất tốt, đẻ

nhánh khỏe. Vụ mùa năm 2020, năng suất của giống lúa TBR97 đạt 2,8 tạ/sào thóc tươi. Vụ mùa năm nay lúa tốt hơn, hy vọng năng suất sẽ cao hơn vụ mùa năm 2020. Ngoài ra, đặc điểm nổi trội của giống lúa TBR97 là tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, có vị đậm.

Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Định cho biết: Vụ mùa năm 2021 là vụ thứ hai HTX đứng ra liên kết với Thái Bình Seed sản xuất lúa TBR97 với diện tích 20ha, tập trung tại 4 hộ tích tụ ruộng đất. Qua quá trình theo dõi, đánh giá, TBR97 có độ dài lúa cao, đẻ nhánh tập trung, trổ bông và thoát bông đồng đều, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là rầy và bệnh đạo ôn. Mặc dù những ngày qua thời tiết bất thuận nhưng TBR97 không bị đổ so với các giống lúa khác. Đặc biệt, TBR97 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ mùa từ 100 - 105 ngày, là giống triển vọng để các địa phương có truyền thống gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây ưa ẩm lựa chọn để bảo đảm thời vụ gieo trồng vụ đông.

Tại mảnh ruộng trình diễn, nhìn thấy những gì mà lúa TBR97 thể hiện so với các giống đối chứng, nhiều nông dân không khỏi trầm trồ. Mặc dù giống lúa này mới được sản xuất trên chân đất địa phương, người dân xã Bình Định cũng như nhiều hộ tham gia hội thảo đầu bờ lần đầu tiếp cận nhưng đang tạo ra được một hiệu ứng tích cực. Ông Nhâm Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết: Những năm qua, Thái Bình Seed đã đưa rất nhiều giống lúa chất lượng để thực hiện các mô hình trình diễn, giúp nông dân tiếp cận, lựa chọn đưa vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế. TBR97 là một trong số những giống tiềm năng của Công ty. Ưu điểm lớn nhất của giống lúa này là có thời gian sinh trưởng ngắn, ở vụ mùa tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, TBR97 có thời gian sinh trưởng khoảng 100 ngày, phù hợp với công thức luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ đông. Ngoài ra, TBR97



Mô hình trình diễn giống lúa TBR97 tại xã Bình Định (Kiến Xương).

chứa 2 gen kháng bệnh đạo ôn, rầy. Đây là ưu điểm mà rất ít giống lúa hiện nay có được. Mật độ bông trên mét vuông cao, bông lúa có hạt xếp dày, tỷ lệ hạt lép thấp nên có tiềm năng năng suất cao. Ở mỗi vụ, Công ty đã thực hiện các mô hình trình diễn không chỉ trong tỉnh Thái Bình mà ở rất nhiều các tỉnh thành khác nhằm kiểm tra tính thích ứng của giống, tất cả các mô hình đều cho kết quả rất tốt. Riêng tại Thái Bình, ở 3 điểm trình diễn,

dự kiến TBR97 cho năng suất đạt 65 - 67 tạ/ha. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành các thủ tục để dự kiến đến cuối năm 2021, TBR97 sẽ được công nhận chính thức. Từ đó giống TBR97 sẽ đủ các điều kiện pháp lý để người dân lựa chọn, mở rộng sản xuất.

TBR97 là giống lúa thuần do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo, Thái Bình Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh. Đây là giống lúa cảm ôn, thích ứng

rộng, chịu thâm canh; có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 120 - 125 ngày, vụ mùa từ 100 - 105 ngày. Năng suất vụ xuân đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; vụ mùa đạt 60 - 65 tạ/ha. Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu, sâu bệnh hại phức tạp, việc đưa các giống lúa mới có phẩm chất tốt vào canh tác giúp nông dân nâng cao thu nhập.

NGÂN HUYỀN

Từ một vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, với quyết tâm không để đất hoang hóa, chị Phạm Thị Hòa, thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) chủ động thuê đất, xin chuyển đổi để trồng cây ăn quả. Vùng đất hoang hóa trước đây giờ đã là một trang trại tươi tốt, giúp chị hiện thực hóa ước mơ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Chị Hòa biến đất hoang thành trang trại

2 bãi rác, chuột trú ngụ, phá hoại nhiều không cho thu hoạch của 17 hộ dân để canh tác. Những ngày đầu khởi nghiệp, việc chuyển đổi gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật. Được sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tìm hiểu các loại phân bón chuyên dùng trong sản xuất, đồng thời chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, chị cải tạo đất vừa cấy vào trồng xen các loại cây ngắn ngày như ngô ngọt, đậu tương, khoai lang, đỗ đen, ớt... Đất không phụ công người, những năm đầu thu hoạch từ các loại cây trồng cho thu nhập từ 100 - 150 triệu

đồng. Từ chi phí, phân bón, nhân công, mỗi năm chị thu về khoảng 50 triệu đồng. Từ những kinh nghiệm có được, năm 2016 chị Hòa mạnh dạn thuê thêm 7 mẫu từ những diện tích cây lúa kém hiệu quả của các hộ dân để mở rộng quy mô sản xuất. Nhận được sự ủng hộ của địa phương, chị đã quyết định chuyển đổi trên 10 mẫu diện tích đất gieo trồng ngô ngọt, đậu tương, khoai lang, đỗ đen, ớt... Đất không phụ công người, những năm đầu thu hoạch từ các loại cây trồng cho thu nhập từ 100 - 150 triệu

đồng. Từ chi phí, phân bón, nhân công, mỗi năm chị thu về khoảng 50 triệu đồng. Từ những kinh nghiệm có được, năm 2016 chị Hòa mạnh dạn thuê thêm 7 mẫu từ những diện tích cây lúa kém hiệu quả của các hộ dân để mở rộng quy mô sản xuất. Nhận được sự ủng hộ của địa phương, chị đã quyết định chuyển đổi trên 10 mẫu diện tích đất gieo trồng ngô ngọt, đậu tương, khoai lang, đỗ đen, ớt... Đất không phụ công người, những năm đầu thu hoạch từ các loại cây trồng cho thu nhập từ 100 - 150 triệu

đồng. Từ chi phí, phân bón, nhân công, mỗi năm chị thu về khoảng 50 triệu đồng. Từ những kinh nghiệm có được, năm 2016 chị Hòa mạnh dạn thuê thêm 7 mẫu từ những diện tích cây lúa kém hiệu quả của các hộ dân để mở rộng quy mô sản xuất. Nhận được sự ủng hộ của địa phương, chị đã quyết định chuyển đổi trên 10 mẫu diện tích đất gieo trồng ngô ngọt, đậu tương, khoai lang, đỗ đen, ớt... Đất không phụ công người, những năm đầu thu hoạch từ các loại cây trồng cho thu nhập từ 100 - 150 triệu

Phạm Thị Hòa là hướng đi mới mà nhiều nông dân địa phương cần học hỏi. Bởi đất đai có, nếu mỗi người dân chịu khó học hỏi, tìm

tòi sẽ tự làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Từ mô hình của chị Hòa, trong thời gian tới địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng

thêm các mô hình khác theo hình thức đa cây và đa con nhằm hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang. NGUYỄN CƯỜNG



Từ sản xuất nông nghiệp, gia đình chị Phạm Thị Hòa có thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.